

Số: /BC-UBND

Cam Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 124/TT-BCA về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023**

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Công văn số 1918/CATP(TH) ngày 24/10/2023 của Công an thành phố về việc xét công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và đánh giá phân loại phong trào TDBVANTQ theo Quyết định 510-QĐ/BCA năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Cam Bình báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Cam Bình là một xã đảo thuộc thành phố Cam Ranh, nằm ở phía đông nam, cách trung tâm thành phố 7 hải lý gồm: 02 đảo là Bình Ba và Bình Hưng cách nhau 3 hải lý. Dân số trên địa bàn 1.464 hộ – 5.914 nhân khẩu. Hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân là nuôi trồng thủy sản (phần lớn là tôm hùm) với khoảng 11.000 lồng, 346 bè và đánh bắt thủy sản. Trong những năm gần đây hoạt động du lịch tự phát phát triển thu hút một lượng lớn du khách từ các nơi đến tham quan du lịch kéo theo sự phát triển các loại hình dịch vụ... đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân trên địa bàn xã đã có những thay đổi và phát triển.

Tình trạng lồng bè, đăng rờ, ghe thuyền và hoạt động du lịch tự phát đã vi phạm Quyết định 44/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ, hoạt động đi lại của tàu, thuyền trong Căn cứ Quân sự Cam Ranh.

Tình trạng thanh thiếu niên bỏ học, bỏ lớp sớm, không có việc làm, ham chơi, hiểu biết pháp luật hạn chế, thường xuyên ăn nhậu, quậy phá... cùng với việc quản lý, giáo dục con em trong một số hộ gia đình chưa quan tâm, chú trọng nên dẫn đến việc một số em vi phạm pháp luật và bị xử lý. Từ những đặc điểm trên đã ảnh hưởng đến công tác giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn xã cũng như công tác xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

#### **II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

## **1. Hàng năm, đảng ủy có Nghị quyết, ủy ban nhân dân xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”**

- Đầu năm Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-ĐU ngày 04/01/2023 về công tác lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, ngoài ra để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về ANTT, Đảng ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm ANQG trong tình hình mới; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09/1998/ NQ – CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy, mại dâm.

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 05/01/2023 về Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022 trên địa bàn xã và đăng ký phấn đấu xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về việc đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn, như: Kế hoạch phòng chống ma túy, mại dâm; kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp; Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy cứu hộ, cứu nạn; Kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông, giữ gìn trật tự nông thôn... Qua đó, UBND xã đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy; Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã. Bên cạnh đó UBND xã cũng đã chỉ đạo Công an xã xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm giữ gìn ANTT tại địa phương. Do đó trong thời gian qua tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững.

## **2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình tự quản ở khu dân cư**

-Trong năm qua, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã tập trung chỉ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm ANQG trong tình hình mới”; Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa IX về "chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới"; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"... Đảng ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt Nghị quyết, sinh hoạt nội bộ, tuyên truyền ở khu dân cư... giáo dục cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao ý

thức cảnh giác, phòng chống các luận điệu xuyên tạc, phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước.

- Hiện nay trên địa bàn xã có 01 tổ tự quản về ANTT tại khu vực bến Cầu Đò – Bình Ba, với 10 thành viên; 03 đội Dân phòng với 30 thành viên; 03 Điểm chữa cháy Cộng đồng với 15 thành viên. Qua đánh giá đã đạt được những hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT, công tác PCCC và CNCH các thành viên hoạt động tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã.

### **3. Trong năm địa phương không để xảy ra các hoạt động sau**

- Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;
- Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng;
- Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật;
- Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự;
- Hoạt động ly khai, đòi tự trị;
- Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp kéo dài trong nội bộ Nhân dân;
- Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc tuyên truyền chống phá Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

### **4. Tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư:**

Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra sự việc phạm pháp nghiêm trọng, phức tạp. Tuy nhiên tội phạm xâm hại sức khỏe người khác gia tăng về số vụ, các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng bia rượu, mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau ... với tình hình trên đã gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã cùng các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện tốt các kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương, do đó tình hình phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật trong năm 2023 được kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi phạm pháp luật khác so với năm trước cụ thể như sau:

#### **a. Phạm pháp hình sự**

- Trong năm 2023 trên địa bàn xã đã xảy ra 03 vụ phạm pháp hình sự so với cùng không tăng không giảm, cụ thể:

- + Gây rối TTCC: 01 vụ, 03 đối tượng.
- + Cố ý gây thương tích: 02 vụ, 07 đối tượng

- Chết chưa rõ nguyên nhân: 01 vụ, 01 đối tượng

### **b. Vi phạm hành chính**

- Lĩnh vực cư trú: 01 vụ, 05 trường hợp Phạt tiền: 3.750.000 đồng

- Lĩnh vực TTATGTĐB: xử phạt 04 t/h với tổng số tiền: 3.750.000 đồng

Xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng, cụ thể:

- CYGTT nhưng không bị truy cứu TNHS: 01 vụ; 01 đối tượng; phạt tiền: 6.500.000 đồng

### **c. Tệ nạn xã hội**

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành tiến hành tuyên truyền phòng chống, ma túy trên địa bàn đến từng đối tượng cụ thể, đồng thời phối hợp với ban, ngành đoàn thể gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục số thanh thiếu niên sử dụng “Cỏ Mỹ”. Qua đó, tình hình các đối tượng sử dụng ma túy giảm, không phát sinh đối tượng mới. Công an xã đã lập hồ sơ quản lý 04 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo Nghị định 105/CP.

***- Không để xảy ra các tội phạm nghiêm trọng trở lên( trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc nếu có phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm thiểu hậu quả; một số vụ việc phạm tội xảy ra trên địa bàn đều được phát hiện lập hồ sơ báo cáo về CATP để xử lý kịp thời***

+ Công an xã đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, tội phạm truy nã bảo đảm ANTT trong các ngày lễ, Tết và các kế hoạch về phòng chống tội phạm về ma túy; kế hoạch vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp;... đều được triển khai đạt kết quả tốt, cụ thể:

+ Trong năm Công an xã đã tiến hành xác minh lập hồ sơ làm rõ và báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an thành phố chuyển toàn bộ 03 tin báo, tố giác tội phạm cho đội nghiệp vụ Công an thành phố xử lý theo thẩm quyền.

+ Ngoài ra, Công an xã đã lập hồ sơ 01 vụ, 02 đối tượng vi phạm hành chính; phạt tổng số tiền 6.500.000đ;

+ Công an xã đã tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tuyên truyền, vận động đến hộ gia đình. Thường xuyên tiến hành biện pháp gọi răn đe cảm hóa, giáo dục các đối tượng đang quản lý trong diện quản lý. Gọi răn đe giáo dục 35 lượt đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư... cam kết không tái phạm vi phạm pháp luật.

***- Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật***

Tăng cường công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Bên cạnh đó Công an xã đã kịp thời triển khai các kế hoạch phòng ngừa tấn công tội phạm của Công an cấp trên, đồng thời tuyên truyền, vận động đến hộ gia đình tham tố giác tội phạm. Ngoài ra thường xuyên tiến hành biện pháp gọi răn đe cảm hóa, giáo dục các đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư... cam kết không tái phạm vi phạm pháp luật. Do đó trong thời gian qua trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp về TTXH và không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội. Hiện nay trên địa bàn xã có 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (Cỏ Mỹ) ( trong đó có 02 đối tượng đang thi hành án).

**- Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng)**

+ Trong năm trên địa bàn xã không xảy ra cháy nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp bất khả kháng)

+ Tai nạn giao thông trên địa bàn: xảy ra 01 vụ, làm bị thương 03 người.

**5. Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.**

- Công an xã xây dựng Chương trình công tác Công an năm 2023; Kế hoạch thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa Công an, MTTQ xã và các tổ chức thành viên; đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-CA-MT, ngày 26/08/2021 của Công an xã với UBMTTQ xã và các tổ chức thành viên v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023, trên cơ sở đó chỉ đạo tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, các lực lượng nòng cốt ở cơ sở làm công tác giữ gìn ANTT như Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, tổ ANND, tổ hòa giải, các mô hình tự quản về ANTT... nhằm thực hiện có hiệu quả, làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

- Công an xã xã tham mưu cho Ban chỉ đạo xã Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Tổ chức Hội nghị “Người dân hiến kế cho lực lượng Công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và góp ý xây dựng lực lượng Công an” ở cơ sở năm 2023.

**6. 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn đăng ký, trong đó có từ 70% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự”**

- Trong thời gian qua đã tiến hành tổ chức xét duyệt việc thực hiện xây dựng khu dân cư “ An toàn về ANTT” cho 03 thôn. Qua kết quả xét duyệt có 03/03 thôn đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT ”, đạt 100% và đã được Chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “ an toàn về an ninh trật tự” năm 2023 theo Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an. UBND xã Cam Bình báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố biết theo dõi chỉ đạo./.

**Nơi nhận:** VBĐT

- UBND thành phố (b/c);
- Công an thành phố (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- Đội TH ( t/d);
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ân**